



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๓๙๙๐๑๔

ที่ สฎ ๑๑๓๓/๑๐๗๙

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการในการเรียไร การให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด  
ทุกรูปแบบ และขออนุมัติเผยแพร่ ขึ้นเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอพนม

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ได้กำหนดมาตรการในการ  
เรียไร การให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยประกาศมาตรการต่างๆในการเรียไร การให้หรือรับ  
ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบที่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม  
รับทราบแนวทาง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จึงขอรายงานผลการกำกับ  
ติดตาม ดังกล่าว รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งไม่พบ  
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การรับสินบน และขออนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามประกาศ  
มาตรการต่างๆเกี่ยวกับการเรียไร การให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย  
Facebook สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เพื่อให้  
สาธารณสุขนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสรรเพชญ์ เรืองอร่าม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ / อนุมัติ

(นายสมาน วังฉาย)

สาธารณสุขอำเภอพนม

**แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประจำปี ๒๕๖๕  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕**

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการเรียไรร ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.พนม	๑. ประชุมชี้แจง ๒. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการเรียไรร	
๒. มาตรการป้องกันการ รับสินบนการให้และรับ ของขวัญ	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.พนม	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้/ ประกาศเจตจำนง ๒. สุ่มตรวจ ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับ สินบนหรือ รับของขวัญ	
๓. มาตรการป้องกันการ รับสินบนในกระบวนการ เบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.พนม	๑. ประชุมชี้แจง ๒. ตรวจสอบภายใน ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน	
๔. มาตรการป้องกันการ รับสินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ สสอ.พนม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ประชุมชี้แจง ๒. ตรวจสอบภายใน ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน	
๕. มาตรการป้องกันการ รับสินบนประเด็นการรับ เงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.พนม	๑. ประชุมชี้แจง ๒. ตรวจสอบภายใน ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน	
๖. มาตรการป้องกันการ ทุจริตและแก้ไขการกระทำ ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.พนม	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้/ ประกาศเจตจำนง ๒. สุ่มตรวจ/ติดตาม ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน	
๗. มาตรการการรับของ แถม	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.พนม	๑. ประชุมชี้แจง ๒. ตรวจสอบภายใน ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับ ส่วนแถมพิเศษ	
๘. มาตรการการจัด สวัสดิการภายในของ สถานพยาบาล	-	<u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พนม ไม่มีคณะกรรมการ สวัสดิการ</u>	-	-	

MOPH Solid Report System (MSRS)

หน้าหลัก

หน้าแรก

หน้าแรก

หน้าแรก

หน้าแรก

หน้าแรก

### รายการข้อมูลแบบรายงาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ	รอบปี	งบ	หมวดงาน	งบ (1.1)	งบ (1.2)	งบ (2.1)	งบ (2.2)	การดำเนินงาน
1	2563	1	11	งบอุดหนุน	✓ (งบอุดหนุน)	✓ (งบอุดหนุน)	✓ (งบอุดหนุน)	✓ (งบอุดหนุน)	✓ (งบอุดหนุน)
2	2563	2	11	งบอุดหนุน	✓ (งบอุดหนุน)	✓ (งบอุดหนุน)	✓ (งบอุดหนุน)	✓ (งบอุดหนุน)	✓ (งบอุดหนุน)
3	2564	2	11	งบอุดหนุน					✓ (งบอุดหนุน)

20°C Evening

11/11/2022